

Higher School Certificate (HSC) minimum standard parent meeting request

Thư mời họp phụ huynh về tiêu chuẩn tối thiểu của học sinh để được cấp Chứng chỉ Trung học (HSC)

Name of student

Tên học sinh

Name of parent

Tên phụ huynh

Date for meeting

Ngày họp

Thân gửi quý vị phụ huynh / người chăm sóc

Tôi viết thư này để nhắc nhở quý vị về tiêu chuẩn tối thiểu của Chứng chỉ tốt nghiệp Trung học HSC. Để học sinh nhận được chứng chỉ HSC thì các em phải đạt được tiêu chuẩn tối thiểu về đọc viết và toán số. Tiêu chuẩn tối thiểu được xác định qua các bài thi trực tuyến về đọc, viết và toán số.

Ở giai đoạn này con của quý vị chưa đạt được tiêu chuẩn tối thiểu cho HSC do đó có nguy cơ sẽ không nhận được chứng chỉ HSC.

Con của quý vị chưa đạt được tiêu chuẩn về:

Reading
Đọc

Numeracy
Toán số

Writing
Viết

Tôi muốn giúp con em của quý vị có được mọi cơ hội để đạt được tiêu chuẩn tối thiểu HSC, và giúp quý vị có mọi cơ hội nhằm hỗ trợ các em để đạt được điều này.

Tôi thân mời quý vị đến dự một cuộc họp thảo luận vào ngày đã nêu trên để quý vị, con em quý vị, và nhà trường có thể cùng nhau thảo luận về kế hoạch học tập của con em quý vị. Đề tài thảo luận sẽ bao gồm các ý định của con em quý vị về HSC, sự hỗ trợ có sẵn về đọc viết và toán số, và các lựa chọn sau khi tốt nghiệp. Việc tham dự của quý vị là điều rất quan trọng.

Các kết quả cuộc thi tiêu chuẩn tối thiểu HSC được có sẵn trong trương mục [Student Online](#) của con em quý vị trên trang mạng của NSW Education Standards Authority (NESA) (Thẩm quyền về Tiêu chuẩn Giáo dục NSW). Chúng tôi sẽ có sẵn bản này tại cuộc họp.

Nếu quý vị muốn có thông dịch viên tại buổi họp này, vui lòng liên lạc nhà trường để chúng tôi thu xếp thông dịch viên nếu được.

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại

Nếu quý vị cần thông dịch viên để giúp mình liên lạc nhà trường, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS) số 13 14 50 và yêu cầu một thông dịch viên người Việt. Nhân viên tổng đài sẽ gọi đến trường và có thông dịch viên giữ đường dây để giúp quý vị trong cuộc đàm thoại. Quý vị không phải trả tiền cho dịch vụ này.

Thân chào quý vị

Hiệu trưởng (Principal)

Có thể xem trên trang mạng của NESA để biết thông tin thêm về chính sách đối với tiêu chuẩn tối thiểu HSC

<https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/11-12/hsc/hsc-minimum-standard>